

CÔNG ĐOÀN NGÀNH Y TẾ

Sát cánh cùng đoàn viên

Từ khi dịch Covid-19 bùng phát, cán bộ, y bác sĩ trong tỉnh là lực lượng tiên phong chống dịch, họ đã nỗ lực vượt qua khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Đồng hành cùng với các chiến sĩ áo trắng không chỉ có cấp ủy, chính quyền các cấp mà còn có tổ chức công đoàn, trong đó Công đoàn ngành y tế đóng vai trò quan trọng.



Công đoàn ngành y tế động viên lực lượng tuyến đầu chống dịch Covid-19.

bác sĩ mắc Covid-19. Trước tình hình đó, Đảng ủy, lãnh đạo, đặc biệt là Công đoàn Bệnh viện rất quan tâm đến đoàn viên công đoàn. Năm 2021, Bệnh viện đã tổ chức hội nghị đánh giá hoạt động công tác phòng, chống dịch và tổ chức khen thưởng các đoàn viên công đoàn. Còn năm nay, chúng tôi có chế độ động viên riêng, ngoài lương cơ bản chúng tôi trích một phần để hỗ trợ, động viên cán bộ và vẫn tiếp tục bảo đảm đầy đủ các chế độ, chính sách đối với những nhân viên tham gia điều trị bệnh nhân Covid-19.

Theo báo cáo của Công đoàn ngành y tế, hiện nay Công đoàn ngành đang quản lý 48 công đoàn cơ sở (CĐCS) với gần 7.800 đoàn viên. Là điểm tựa của đoàn viên trong đại dịch, Công đoàn ngành y tế luôn bám sát chỉ đạo của công đoàn cấp trên và tình hình, hoạt động của ngành để tổ chức các hoạt động nhằm bảo vệ quyền lợi cho đoàn viên, người lao động. Công đoàn ngành đã chỉ đạo các CĐCS tập trung tuyên truyền, phổ biến chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến đoàn viên, người lao động; tổ chức các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên tuân thủ nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch. Công đoàn ngành đã đề xuất lãnh đạo đơn vị trang bị đầy đủ phương tiện bảo hộ lao động cho đội ngũ cán bộ, y bác sĩ; tổ chức rà soát và đề nghị thực hiện nghiêm các chế độ, chính sách đối với người lao động theo quy định của Nhà nước, các quy định về an toàn vệ sinh lao động; phối hợp tổ chức thăm hỏi, trợ cấp cho đoàn viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; trao hỗ trợ cho đoàn viên khó khăn và đoàn viên bị ảnh hưởng việc làm, thu nhập do dịch Covid-19; chỉ hỗ trợ khẩn cấp lực lượng tuyến đầu chống dịch và đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 trong đợt bùng phát dịch thứ tư; hỗ trợ tăng cường dinh dưỡng cho đội ngũ y tế Thái Bình trên tuyến đầu chống dịch tại các tỉnh phía Nam; triển khai mua bảo hiểm cho cán bộ y tế nơi tuyến đầu chống dịch với tổng kinh phí gần 600 triệu đồng. Bên cạnh đó, Công đoàn ngành còn phối hợp tham mưu triển khai chương trình 2 gói hỗ trợ an sinh xã hội dành cho cán bộ y tế trên tuyến đầu chống dịch. Với những hoạt động thiết thực, Công đoàn ngành y tế đã kịp thời động viên các chiến sĩ áo trắng yên tâm công tác, tiếp tục cống hiến để góp phần đẩy lùi dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe và tính mạng của nhân dân.

TRUNG ĐOÀN 568

Xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện

Đến Trung đoàn 568, Bộ CHQS tỉnh những ngày này, chúng tôi được chứng kiến không khí làm việc, huấn luyện nghiêm túc, khẩn trương của cán bộ, chiến sĩ thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống lực lượng vũ trang tỉnh (20/4/1947 - 20/4/2022).



Huấn luyện lực lượng dự bị động viên tại Trung đoàn 568.

huấn luyện theo phân cấp, vận dụng linh hoạt "3 quan điểm, 8 nguyên tắc, 6 mối kết hợp" và phương châm "cơ bản, thiết thực, vững chắc", coi trọng huấn luyện đồng bộ và chuyên sâu. Cùng với đó, hoạt động nghiên cứu khoa học gắn với các phong trào thi đua đã tạo khí thế sôi nổi, đem lại hiệu quả thiết thực. Tại hội thi sáng kiến cải tiến mô hình học cụ, trang thiết bị huấn luyện năm 2022, 2 công trình của đơn vị là đèn chiếu sáng đa năng của Trung tá Bùi Thanh Nhiệm, trợ lý tham mưu và máy đánh vảy cá của Đại úy Trần Duy Khánh, trợ lý hậu cần được Bộ CHQS tỉnh nghiệm thu và đánh giá cao nhờ hiệu quả ứng dụng trong thực tiễn.

Để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn luôn quán triệt, thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết, văn bản của cấp trên về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, làm cho mỗi quân nhân nắm vững các nội dung, tiêu chuẩn, có nhận thức đúng, quyết tâm cao cùng tập thể xây dựng kế hoạch, xác định rõ các trọng tâm, trọng điểm, các khâu đột phá. Trên từng lĩnh vực công tác, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, chiến sĩ trong quân lý, xây dựng nền nếp chính quy, tự giác chấp hành pháp luật của Nhà nước, kỷ luật của Quân đội, quy định của đơn vị luôn được phát huy. Trong năm 2021, đơn vị hoàn thành 100% nội dung, chương trình giáo dục chính trị, phổ biến, giáo dục pháp luật, tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, rèn luyện của quân nhân; tổ chức làm mới mô hình học cụ, hệ thống bảng biển, giáo án, sổ sách, văn kiện huấn luyện, cũng cố thao trường bãi tập phục vụ tốt nhiệm vụ huấn luyện. Thiếu tá Vũ Hoài Nam, Đại đội trưởng Đại đội Cối 82, Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 568 cho biết: Cùng với việc tổ chức tập huấn, đơn vị huy động ngày công, kinh phí để xây dựng, củng cố thao trường bãi tập. Trong tổ chức huấn luyện, chỉ đạo các đơn vị duy trì nghiêm nền nếp, chế độ

với 4.141 lượt người, bảo đảm an toàn tuyệt đối, không để xảy ra nhiệm vụ trong cơ sở cách ly và lây lan ra cộng đồng. Cùng với đó, các nhiệm vụ sẵn sàng huy động lực lượng, tham gia hội thi, hội thao, nhiệm vụ diễn tập, sẵn sàng chiến đấu, công tác dân vận và các nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất khác cùng tập thể xây dựng kế hoạch, xác định rõ các trọng tâm, trọng điểm, các khâu đột phá. Trên từng lĩnh vực công tác, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, chiến sĩ trong quân lý, xây dựng nền nếp chính quy, tự giác chấp hành pháp luật của Nhà nước, kỷ luật của Quân đội, quy định của đơn vị luôn được phát huy. Trong năm 2021, đơn vị hoàn thành 100% nội dung, chương trình giáo dục chính trị, phổ biến, giáo dục pháp luật, tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, rèn luyện của quân nhân; tổ chức làm mới mô hình học cụ, hệ thống bảng biển, giáo án, sổ sách, văn kiện huấn luyện, cũng cố thao trường bãi tập phục vụ tốt nhiệm vụ huấn luyện. Thiếu tá Vũ Hoài Nam, Đại đội trưởng Đại đội Cối 82, Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 568 cho biết: Cùng với việc tổ chức tập huấn, đơn vị huy động ngày công, kinh phí để xây dựng, củng cố thao trường bãi tập. Trong tổ chức huấn luyện, chỉ đạo các đơn vị duy trì nghiêm nền nếp, chế độ

Thượng tá Đặng Văn Đăng, Chính ủy Trung đoàn 568 cho biết: Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn luôn bám sát các tiêu chí xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, giữ nghiêm nền nếp, chế độ, nguyên tắc sinh hoạt đảng, nâng cao chất lượng công tác quản lý đảng viên, công tác phát triển đảng viên, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị, Đảng bộ trong sạch, vững mạnh. Đơn vị chú trọng công tác giáo dục chính trị, quân lý tư tưởng, giữ vững an ninh chính trị nội bộ, phát huy tinh tiến phong, gương mầu, vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt; tập trung xây dựng người quân nhân mẫu mực, tiêu biểu về tư tưởng, phẩm chất đạo đức, ý thức trách nhiệm, gương mầu trong lời nói và hành động... tạo được sự chuyển biến trên tất cả các mặt công tác.

Thời gian tới, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 568 quyết tâm khắc phục khó khăn, nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, là một trong những lá cờ đầu trong phong trào thi đua quyết thắng của lực lượng vũ trang tỉnh.

TRINH CƯỜNG

Trong đợt bùng phát dịch thứ tư, 100% cán bộ, y bác sĩ của Trạm Y tế xã Minh Lăng (Vũ Thư) đều mắc Covid-19. Bà Trịnh Thị Anh, Trạm trưởng Trạm Y tế xã cho biết: Thời gian vừa qua, Trạm chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn trong công tác khám chữa bệnh cho nhân dân do cán bộ đều mắc Covid-19. Vì vậy, chúng tôi phải ở tại Trạm không về nhà và thay nhau vừa điều trị bệnh vừa bảo đảm công việc được giao. Chúng tôi đã nhận được sự quan tâm của lãnh đạo Trung tâm Y tế huyện và tổ chức công tác khám chữa bệnh, hướng dẫn chúng tôi trong công tác phòng, chống dịch, cử cán bộ về Trạm để phối hợp làm việc cùng với chúng tôi trong giai đoạn khó khăn.



Cán bộ Trạm Y tế xã Minh Lăng (Vũ Thư) tiêm vắc-xin phòng Covid-19 cho người dân.

Ông Trịnh Văn Phi, Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Trung tâm Y tế huyện Vũ Thư chia sẻ: Hiện nay huyện Vũ Thư có 30 trạm y tế với 180 cán bộ. Bình thường đã thiếu cán bộ, do dịch cán bộ bị mắc Covid-19 nên lại càng thiếu nhân lực. Đến nay đã có gần 100 cán bộ trạm y tế và Trung tâm bị mắc Covid-19, do đó áp

lực công việc của cán bộ trạm y tế là rất lớn. Cán bộ các trạm y tế hầu như phải ăn, nghỉ, làm việc tại trạm để đáp ứng yêu cầu công việc. Phía lãnh đạo Trung tâm và Ban Chấp hành Công đoàn cũng thường xuyên động viên, hỗ trợ và cử cán bộ

từ Trung tâm về tham gia làm việc cùng đối với các trạm khó khăn về nhân lực.

Ông Đỗ Mạnh Dũng, Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Bệnh viện Nhi Thái Bình cho biết: Đến thời điểm này, Bệnh viện đã có hơn 250 cán bộ, y

MAI THƯ

Với tinh thần "Đầu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên", thời gian qua, tuổi trẻ Quỳnh Phụ đã tổ chức nhiều hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, góp phần tích cực phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Phát huy sức trẻ, tình nguyện vì cộng đồng

Chị Nguyễn Thị Hồng Thúy, Bí thư Huyện đoàn Quỳnh Phụ cho biết: Để các hoạt động tình nguyện mang lại hiệu quả, tạo được hiệu ứng tích cực trong xã hội, các cơ sở đoàn đã chủ động tạo nguồn lực cho công tác tình nguyện, hỗ trợ hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn thông qua các phong trào: Tuổi trẻ Quỳnh Phụ tình nguyện tham gia xây dựng nông thôn mới nâng cao và xây dựng đô thị văn minh, ngày thứ bảy tình nguyện, ngày chủ nhật xanh, tháng thanh niên..., trong đó chú trọng tình nguyện tại chỗ, hướng về những địa bàn khó khăn.



Huyện đoàn Quỳnh Phụ phối hợp với các đơn vị tặng quà người khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn ở xã Đông Hải.

Trong năm 2021, Huyện đoàn Quỳnh Phụ đã triển khai các hoạt động tình nguyện hỗ trợ, hoàn thiện và duy trì các tiêu chí về môi trường tại các xã nông thôn mới. Nhiều tuyến đường được đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) trồng cây xanh và hoa, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp. Tham gia bảo vệ môi trường, nhiều ĐVTN đã nghiên cứu ra chế phẩm sinh học để xử lý rác thải hỗ trợ người dân. Cùng với đó, Huyện đoàn đã chủ động làm tốt công tác phối

hợp với các ngành liên quan, vận động các nhà hảo tâm tổ chức trao tặng các phần quà cho hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, trao học bổng

cho học sinh nghèo vượt khó trị giá hàng trăm triệu đồng.

Bà Nguyễn Thị Nguyệt, thôn An Vy, xã Đông Hải hoàn cảnh rất khó khăn: sống đơn thân, bị

khuyết tật vận động đi lại khó khăn, thuộc diện hộ cận nghèo của xã. Năm bắt được hoàn cảnh của bà, tháng 11/2021, Đoàn Thanh niên cùng Câu lạc bộ thanh niên khuyết tật xã đã kêu gọi các nhà hảo tâm hỗ trợ bà gạo, tiền... giúp bà bảo đảm cuộc sống hàng ngày.

Cùng với phong trào xung kích vì cộng đồng, tuổi trẻ Quỳnh Phụ tích cực tham gia công tác phòng, chống dịch Covid-19 thông qua chương trình "San sẻ yêu thương - chung tay vượt qua đại dịch". ĐVTN tổ chức tuyên truyền lưu động nâng cao nhận thức của người dân trong công tác phòng, chống dịch; tổ chức trao tặng hàng chục nghìn khẩu trang, nước sát khuẩn, thiết bị y tế, nhu yếu phẩm thiết yếu cho lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát dịch, khu cách ly và khu phong tỏa. Nhiều y bác sĩ trẻ đã tình nguyện lên đường thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch tại các tỉnh miền Nam, góp phần kiểm soát dịch bệnh.

Tháng thanh niên năm nay, với chủ đề "Tuổi trẻ Quỳnh

Phụ sáng tạo", nhằm khơi dậy niềm tự hào về truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong mỗi cán bộ, ĐVTN, Huyện đoàn Quỳnh Phụ và các cơ sở đoàn trực thuộc tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng: Trao tặng 30 thùng đựng rác phân loại rác thải y tế cho các hộ dân tại thôn Bến Hiệp, xã Quỳnh Giao, nơi có nhiều người mắc Covid-19; phối hợp với Trung ương Đoàn hỗ trợ công trình thấp sáng đường quê xã Quỳnh Ngọc trị giá 10

triệu đồng và trao học bổng thấp sáng ước mơ cho 10 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn của xã; hỗ trợ sân chơi trị giá 2 triệu đồng và trao tặng trang phục, dụng cụ thể thao cho Đoàn Thanh niên xã Quỳnh Bảo; ĐVTN các xã, thị trấn tích cực tham gia vệ sinh cơ quan, đơn vị, đường làng ngõ xóm... Tháng 3/2022, Quỳnh Phụ là huyện được Tỉnh đoàn Thái Bình chọn là địa phương hưởng ứng ngày cao điểm tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn

mới năm 2022. Trong chương trình, Trung ương Đoàn đã tặng 20 bồn rửa nước sạch, 100 túi an sinh, trao học bổng thấp sáng ước mơ cho học sinh nghèo vượt khó... với tổng trị giá 220 triệu đồng.

Các hoạt động được triển khai trong thời gian qua đã thể hiện vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ Quỳnh Phụ trong các công trình, phần việc, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

NGUYỄN CƯỜNG



Tuổi trẻ Quỳnh Phụ tham gia bảo vệ môi trường.